

เส้นทางการของ“การสานพลังปราบุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”			
ปัจจัยนำเข้า	กระบวนการ	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ผลกระทบ
ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ (สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกันพัฒนามาตรการและดำเนินกรปราบุงลายครบวงจร อย่างทั่วถึงและยั่งยืน - สนับสนุนการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับกรมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนจนถึงระดับบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกภาคส่วนร่วมกันดเนินกรปราบุงลาย อย่างครบวงจรทั่วถึง และยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทุกระดับ ที่มีการขับเคลื่อนในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึง อย่างยั่งยืน 	<p>เป้าประสงค์ สานพลังปราบุงลาย ให้ลดลง</p> <p>ตัวชี้วัด อุบัติการณ์ของปัญหาโรคติดต่อที่มีุงลายเป็นพาหะลดลง</p>
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (ในเขตพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาุงลาย)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้การปราบุงลายเป็นเป้าหมายการดเนินกร โดยเชื่อมโยงกลไกการปราบุงลายของจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตสุขภาพนั้นๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผล 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเชื่อมโยง กลไกการขับเคลื่อนในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึง อย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพที่มีการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึง อย่างยั่งยืน 	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการในการปราบุงลาย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับุงลายและโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ ตัวชี้วัด : ร้อยละของ อปท.ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 	
สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกันพิจารณาและดเนินกรโดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ให้คิดนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ุงลาย ในบ้านและสถานที่ของตนเอง อย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง - ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่อํานวยหรือเทศบัญญัติ - เข้าร่วมในระบบสุขภาพอํานวยในการประสาน ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชน - สนับสนุนให้นำมาตรการปราบุงลายโดยชุมชน กําหนดไว้ในธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่มีสถานการณ์และปัญหาุงลาย 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายสาธารณะระดับจังหวัดน “สานพลังปราบุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีกําหนดนี้กลไกนีุ้งลายไม่เกินมาตรฐาน 	
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และสำนักพระพุทธศาสนา	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการดเนินงานในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึงและยั่งยืน โดยการกรมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน - ประสานและสนับสนุนการปราบุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม และมี การติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนปฏิบัติการ และแนวทางการดเนินงาน ในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึง และยั่งยืน ตัวชี้วัด : จำนวนแผนฯ และแนวทางการดเนินงาน ในการปราบุงลายอย่างจริงจัง ทั่วถึง และยั่งยืน 	
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - ดเนินกรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อกําหนดท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติ โดยอํานวยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หมวดเทศรําคาญ ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้าง แด่นปีตางาก่อสร้าง ที่พักรั่วคราว และสนับสนุนให้บังคับใช้อย่างเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้ข้อกําหนดท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติ โดยอํานวยตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หมวดเทศรําคาญ ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ุงลาย ตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ที่มีการบังคับใช้ข้อกําหนดท้องถิ่นหรือเทศบัญญัติ อย่างเหมาะสม 	
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการดเนินงานวิจัยและพัฒนา “สานพลังปราบุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา การสานพลังปราบุงลายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน 	
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริม สนับสนุนให้ การสานพลังปราบุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยกลไกและเครื่องมือที่อยู่โดยให้ความสำคัญของทุกภาคส่วนด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อกําหนดในธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ระดับต่างๆ และมติในสมัชชาสุขภาพจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการดเนินการตามมติของพื้นที่ ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่มีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 	
เลขธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่๑๐ 		